

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục 4: DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ ĐẶT HÀNG TUYỂN CHỌN THỰC HIỆN TỪ NĂM 2021 Đơn vị giao tuyển chọn: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-BGDĐT ngày 27 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT	Tên đề tài	Định hướng mục tiêu	Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với sản phẩm	Dự kiến kinh phí (triệu đồng)	
				NSNN	Nguồn khác
1	Ứng dụng entropy trong nghiên cứu tài chính tại Việt Nam	<ul style="list-style-type: none">- Làm rõ được nội hàm entropy; phân tích được các hướng ứng dụng entropy trong nghiên cứu tài chính và so sánh những kết quả mang lại với những công cụ thống kê truyền thống.- Ứng dụng được entropy trong nghiên cứu tài chính với số liệu thực tế của Việt Nam, kết luận về các mối quan hệ kinh tế- tài chính trên thị trường Việt Nam.- Đề xuất được các hàm ý chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu đối với các nhà đầu tư và các nhà làm chính sách.	<ol style="list-style-type: none">Sản phẩm khoa học:<ul style="list-style-type: none">- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus (được chấp nhận đăng);- 02 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước được tính điểm của HDGSNN;- 01 sách tham khảo được xuất bản.Sản phẩm đào tạo:<ul style="list-style-type: none">- 01 thực sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.Sản phẩm ứng dụng và các sản phẩm khác:<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo phân tích các hướng ứng dụng entropy trong nghiên cứu tài chính và so sánh những kết quả mang lại với những công cụ thống kê truyền thống.- Báo cáo về ứng dụng entropy trong nghiên cứu tài chính với số liệu thực tế của Việt Nam, kết luận về các mối quan hệ kinh tế- tài chính trên thị trường Việt Nam.- Bản đề xuất các hàm ý chính sách dựa trên kết quả nghiên cứu đối với các nhà đầu tư và các nhà làm chính sách.	390	
2	Nghiên cứu kế toán đám mây tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hồ	<ul style="list-style-type: none">- Làm rõ được các vấn đề về kế toán đám mây, gồm: phương thức tổ chức, điều kiện áp dụng, ưu nhược điểm khi áp dụng kế toán đám mây tại các DN.- Đánh giá được mức độ sẵn sàng áp	<ol style="list-style-type: none">Sản phẩm khoa học:<ul style="list-style-type: none">- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế trong danh mục Scopus (được chấp nhận đăng);- 01 bài báo trên tạp chí quốc tế;- 02 bài báo trong nước được tính điểm của HDGSNN;	390	

TT	Tên đề tài	Định hướng mục tiêu	Dự kiến sản phẩm và yêu cầu, chi tiêu kinh tế, kỹ thuật đối với sản phẩm	Dự kiến kinh phí (triệu đồng)	
				NSNN	Nguồn khác
	Chi Minh.	<p>dùng và nghiên cứu triển khai áp dụng kế toán đám mây tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM.</p> <p>- Đánh giá được thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế toán đám mây tại các DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM.</p> <p>- Đề xuất được phương thức tổ chức triển khai kế toán đám mây trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng hiệu quả hoạt động và hỗ trợ cung cấp thông tin ra quyết định quản lý.</p>	<p>- 01 sách tham khảo được xuất bản.</p> <p>2. Sản phẩm đào tạo:</p> <p>- 01 thực sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.</p> <p>3. Sản phẩm ứng dụng và các sản phẩm khác:</p> <p>- Báo cáo phân tích mức độ sẵn sàng áp dụng và nghiên cứu triển khai áp dụng kế toán đám mây tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM.</p> <p>- Báo cáo phân tích thực trạng các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế toán đám mây tại các DN nhỏ và vừa trên địa bàn TP. HCM</p> <p>- Đề xuất được phương thức tổ chức kế toán đám mây trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tăng hiệu quả hoạt động và hỗ trợ cung cấp thông tin ra quyết định quản lý.</p>		
3	Nghiên cứu hoạt động khởi nghiệp trực tuyến của sinh viên đại học tại Việt Nam	<p>- Phân tích và đo lường được các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp trực tuyến của sinh viên đại học tại Việt Nam.</p> <p>- Kiểm định được sự khác biệt về hoạt động khởi nghiệp trực tuyến của sinh viên đại học tại Tp.HCM theo các phân nhóm của các biến định tính theo giới tính, ngành học và kinh nghiệm hoạt động trực tuyến với Hà Nội và Đà Nẵng.</p> <p>- Đề xuất được các giải pháp nhằm khuyến khích và gia tăng hoạt động khởi nghiệp trực tuyến của sinh viên.</p>	<p>1. Sản phẩm khoa học:</p> <p>- 01 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước được tính điểm của HDGSNN;</p> <p>- 01 sách tham khảo được xuất bản.</p> <p>2. Sản phẩm đào tạo:</p> <p>- 01 thực sĩ bảo vệ thành công theo hướng nghiên cứu của đề tài.</p> <p>3. Sản phẩm ứng dụng và các sản phẩm khác:</p> <p>- Báo cáo phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp trực tuyến của sinh viên đại học tại Việt Nam.</p> <p>- Báo cáo phân tích sự khác biệt về hoạt động khởi nghiệp trực tuyến của sinh viên đại học tại Tp.HCM theo các phân nhóm của các biến định tính theo giới tính, ngành học và kinh nghiệm hoạt động trực tuyến với Hà Nội và Đà Nẵng.</p> <p>- Bản đề xuất các giải pháp nhằm khuyến khích và gia tăng hoạt động khởi nghiệp trực tuyến của sinh viên.</p>	250	

(Danh mục gồm 03 đề tài)